

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๐๒๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา (โรงเรียน) ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน และด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จำนวน ๓๓๓ แห่ง ๔๑๕ โครงการ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง สามารถสมัครได้มากกว่า ๑ ด้าน) และได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบสำหรับการต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย โดยสามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th เมนูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกรงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



bit.ly/46k7c9W

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายโพธิรัตน์ รัตนพันธ์